

Số: 34 /KH-PGDĐT

Hà Đông, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**Thực hiện mô hình “Công dân số”**

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông về việc thực hiện mô hình “Công dân số”; để xây dựng và triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trong chuyển đổi số quốc gia, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận thực hiện Mô hình “Công dân số” cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (sau gọi tắt là Đề án 06/CP) nhằm ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để phục vụ cải cách hành chính, phục vụ người dân, làm giảm chi phí xã hội, giảm phiền hà cho người dân; tiếp tục phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số, mang lại hiệu quả cho nền kinh tế đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP và đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng-đủ-sạch-sống”.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa nguồn nhân lực, phương tiện tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ được giao; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, đảm bảo khai thác tối đa hiệu suất thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế. Thực hiện tối ưu ứng dụng khoa học công nghệ để triển khai có hiệu quả mô hình “Công dân số”.

Công tác xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa bàn phường. Quá trình thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả để phục vụ cải cách hành chính, phục vụ người dân, làm giảm chi phí xã hội, giảm phiền hà cho người dân.

**2. Yêu cầu**

100% đảng viên, công chức, viên chức quản lý, viên chức giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và học sinh đủ điều kiện được cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID; kích hoạt tài khoản VNeID mức 2. Tổ chức rà soát, phấn đấu toàn bộ công dân được cấp tài khoản định danh điện tử thực hiện đăng ký và sử dụng chữ ký số.

Quá trình tổ chức thực hiện mỗi cá nhân, đơn vị phải chủ động, sáng tạo, phát huy cao độ các nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả, thực hiện nghiêm các



quy định, hướng dẫn về quy trình, nhằm đảm bảo yêu cầu, bảo mật thông tin cá nhân của công dân theo quy định.

Chấp hành đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Quá trình triển khai thực hiện phải đồng bộ, khẩn trương từ Trung ương đến địa phương, phối hợp giữa lực lượng Công an địa phương với các ban ngành đoàn thể; quyết liệt trong chỉ đạo, hiệu quả trong thực hiện, nhận thức đúng vai trò quyết định của việc thực hiện cấp thẻ CCCD và định danh xác thực điện tử cho công dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia.

## **II. NỘI DUNG MÔ HÌNH “CÔNG DÂN SỐ”**

### **1. Mục tiêu:**

Đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện được trang bị các công cụ thiết yếu: Thẻ CCCD gắn chip điện tử, ứng dụng VNeID để tham gia trên môi trường điện tử.

Mô hình góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian của người dân.

**2. Phạm vi triển khai:** Công an quận, Công an phường, Phòng GDĐT, các đơn vị trường học trên địa bàn quận

### **3. Yêu cầu:**

100% đảng viên, công chức, viên chức quản lý, viên chức giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và học sinh đủ điều kiện được cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử, cài đặt ứng dụng VneID; 70% công dân cài VNeID mức 1 và 50%/70% mức 2.

100% đảng viên, công chức, viên chức quản lý, viên chức giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn quận được tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công để làm tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia dịch vụ công. Thúc đẩy thành phong trào đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ,...

Các đơn vị trường học rà soát, thực hiện đảm bảo toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được cấp tài khoản định danh điện tử thực hiện đăng ký và sử dụng chữ ký số.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các đơn vị trường học thực hiện phản ánh, tố giác, tin báo về tội phạm qua ứng dụng VNeID.

### **4. Điều kiện triển khai:**

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đủ điều kiện đến cơ quan Công an để được cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID (mức 2)

## **III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH**

Theo dự kiến UBND quận Hà Đông sẽ tổ chức triển khai Mô hình “Công dân số” xong trước ngày 30/6/2023.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

## 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn quận thực hiện mô hình “Công dân số”

Phối hợp lực lượng Công an quận hướng dẫn các trường học trên địa bàn quận xây dựng và triển khai thực hiện Mô hình “Công dân số”

Hướng dẫn các nhà trường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường học trên địa bàn quận sử dụng dịch vụ công để làm tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến.

## 2. Các đơn vị trường học

Bám sát và triển khai nghiêm túc văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Thường xuyên tuyên truyền các nội dung về tích hợp mức độ 1, mức độ 2 trên website của nhà trường và các mạng xã hội, loa phát thanh địa phương để người dân nắm được thông tin đến trụ sở công an Phường để thực hiện tích hợp các giấy tờ cá nhân vào thẻ căn cước và bố trí cho cán bộ trực tiếp hướng dẫn phụ huynh học sinh và người dân cài đặt App VNeID vào điện thoại thông minh để sử dụng các tiện ích trên ứng dụng”

Chủ động phối hợp với công an phường và các ban ngành đoàn thể ở địa phương để có kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn.

Thường xuyên cập nhật, tổng hợp số liệu CCCD, mã định danh của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và tiến độ cài đặt ứng dụng VNeID báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo Đề án 06/CP theo quy định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và chủ các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn Quận nghiêm túc triển khai, thực hiện và báo cáo số liệu đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định././<sup>12/20</sup>

### Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng phòng;
- Các đ/c PTP; (để đôn đốc thực hiện)
- Các trường MN, TH, THCS; (để thực hiện)
- Lưu VT.



**Phạm Thị Lệ Hằng**

